

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิดเช้า 33.58 ยังทรงตัวหลังแกว่งไซด์เวย์ให้กรอบวันนี้ 33.50-33.75

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ระดับ 33.58 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.59 บาท/ดอลลาร์

เมื่อคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ Sideways โดยอ่อนค่าลงบ้าง ตามจังหวะการปรับตัวลงเร็วของราคาทองคำ แต่เงินบาทก็อ่อนค่าได้ไม่นานหลังจากเงินดอลลาร์ทยอยอ่อนค่าลงมา

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาทอาจแกว่งตัวในกรอบ Sideways ไปก่อน โดยมีโซนแนวรับแถว 33.50-33.60 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดบางส่วน โดยเฉพาะฝั่งผู้นำเข้าทยอยเข้าซื้อเงินดอลลาร์ในช่วงจังหวะเงินบาทแข็งค่าทดสอบโซนแนวรับดังกล่าว

อีกทั้งประเมินว่า ราคาทองคำอาจเสี่ยงย่อตัวลงบ้าง เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ ๆ เพิ่มเติม และบรรยากาศในตลาดการเงินก็เริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) ซึ่งกดดันหรือจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำได้

ที่สำคัญตลาดต่างก็รอลุ้นผลการประชุมบรรดาธนาคารกลางประเทศหลัก เริ่มจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันพุธนี้ ตามด้วยการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 33.50-33.75 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.43 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 148.68/69 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0917 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0895/0897 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 33.650 บาท/ดอลลาร์

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (17 มี.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซา ขณะที่สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ โดยราคาทองคำยังคงยืนเหนืกระดับ 3,000 ดอลลาร์

-นักลงทุนจับตาการทำสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้

-นักลงทุนจะจับตาดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเริ่มการประชุมนโยบายการเงิน 2 วันในวันนี้ โดยคาดว่า BOJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงในวันพุธนี้ (19 มี.ค.)

-องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจสหรัฐ ในปีนี้ และปีหน้า โดยได้รับผลกระทบจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เรียกเก็บภาษีต่อสินค้าที่นำเข้าสู่สหรัฐ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 3 จุด สู่ระดับ 39 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.67 ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ อันเนื่องจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว -2.1% ในไตรมาส 1/2568 ขณะที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.68 GDPNow คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.3% ในไตรมาส 1/2568

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมีการรายงานในคืนนี้ ได้แก่ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.พ., ราคานำเข้า-ส่งออก เดือนก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้